

KỶ HỌP THỨ SÁU, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)



Đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình phát biểu tranh luận.

đẩy mạnh tự chủ trong khi hành lang pháp lý chưa hoàn thiện, đại biểu cho rằng chưa phù hợp, cần có giải pháp tháo gỡ tình trạng này.

Trả lời ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thể hiện sự đồng tình cao là cần phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế để bảo đảm được hành lang pháp lý, thúc đẩy tự chủ, riêng đối với tự chủ giáo dục để nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm tham mưu sửa đổi một số nghị định có liên quan, trong đó có Nghị định số 81/2021/NĐ-CP để bảo đảm sớm có định mức cho thu học phí đối với các cấp cho năm học 2023 - 2024. Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành chỉ đạo để phê duyệt để án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, ngày 27/8/2021 của Chính phủ, làm cơ sở tính phí cho các đơn vị sự

nhiệm vụ, về tổ chức bộ máy, về nhân sự, về tài chính để các đơn vị sự nghiệp có thể thực hiện tự chủ được. Buổi chiều, Quốc hội tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ, trưởng ngành về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết kỳ họp thứ tư về giám sát chuyên đề, chất vấn đối với nhóm lĩnh vực văn hóa, xã hội gồm các vấn đề liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; y tế; lao động, thương binh và xã hội; thông tin và truyền thông.

NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình tặng quà cán bộ và nhân dân thôn Bắc Sơn, xã Vũ Phức.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố bày tỏ vui mừng trước những kết quả thôn Bắc Sơn đã đạt được. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền thôn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh quy định, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh tích tụ ruộng đất; xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả. Huy động mọi nguồn lực để chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, góp phần hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí, xây dựng xã Vũ Phức sớm trở thành phường.

Tại ngày hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo thành phố đã trao quà cho khu dân cư, trao quà đồng viên các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; khen thưởng các gia đình văn hóa có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 7/11, UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng đánh giá lựa chọn nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phân mở rộng hơn 36 tỷ đồng. Hiện nay, cụm công nghiệp (CCN) Thụy Sơn, huyện Thái Thụy. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

diện tích mở rộng theo đề nghị 21,538ha. Tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phân mở rộng hơn 36 tỷ đồng. Hiện nay, nhà đầu tư đã có phương án tài chính, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quản lý, bảo vệ môi trường cho CCN.

Tại cuộc họp, đại diện Công ty TNHH Đầu tư phát triển và xây dựng Việt Hàn báo cáo kế hoạch đầu tư hạ tầng kỹ thuật phân mở rộng CCN Thụy Sơn; đại diện Sở Công Thương

nhận xét về năng lực nhà đầu tư. Các thành viên Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN đã thảo luận làm rõ tình hình của dự án, phát triển kỹ thuật, lộ trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phương án xây dựng hạ tầng giao thông và đánh giá năng lực nhà đầu tư, quản lý, khai thác của doanh nghiệp... Các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu chấm điểm cho nhà đầu tư, Công ty TNHH Đầu tư phát triển và xây dựng Việt Hàn đủ điều kiện được lựa chọn là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Thụy Sơn.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN thống nhất giao Sở Công Thương chủ động rà soát, thẩm định lại hồ sơ và đề nghị nhà đầu tư tiếp tục các nội dung góp ý của đại biểu, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định. Khi đủ các điều kiện, nhà đầu tư hạ tầng nhanh chóng triển khai đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy hoạch, thiết kế. Trước mắt đánh giá lại công suất, khả năng đáp ứng của nhà máy xử lý nước thải tập trung để có kế

hoạch đầu tư đồng bộ cho toàn bộ CCN, hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường; rà soát lại công tác quy hoạch bảo đảm phù hợp với các quy hoạch của tỉnh và huyện. Các sở, ngành chức năng cùng với UBND huyện Thái Thụy hỗ trợ, tư vấn cho nhà đầu tư hạ tầng sớm triển khai các thủ tục đầu tư, xúc tiến, lựa chọn, tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp có chất lượng cao cả về tỷ suất vốn đầu tư, công nghệ sản xuất và giá trị gia tăng vào hoạt động trong CCN Thụy Sơn trong thời gian tới.

KHÁC ĐUẬN

KHẨN TRƯƠNG CHUẨN BỊ...

(Tiếp theo trang 1)

ngành trung ương). Tiểu ban Tổ chức hội nghị, hội chợ đã làm việc xong với khách sạn Dấu Khỉ về các điều kiện cần thiết để tổ chức hội nghị, đồng thời xây dựng dự thảo nội dung chương trình hội nghị. Về hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023, đến nay đã vận động được 300 gian hàng của 120 đơn vị, doanh nghiệp tham gia (trong đó: 170 gian hàng của các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến của Việt Nam;

32 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh; khoảng 100 gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của Hàn Quốc); hoàn thiện các thiết kế tổng thể khu vực tổ chức hội chợ; tham mưu UBND tỉnh gửi thư mời đến các Bộ 2023, đến nay đã vận động được 300 gian hàng của 120 đơn vị, doanh nghiệp tham gia (trong đó: 170 gian hàng của các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến của Việt Nam;

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về sơ đồ tổng thể, sơ đồ gian hàng,

pa nô quảng cáo, cổng hội chợ... báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Tiểu ban.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Tổ chức hội nghị, hội chợ nhấn mạnh: Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình - Hàn Quốc và hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023 là 2 sự kiện lớn nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình giao lưu văn hóa

- kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc "Thái Bình Homecoming Day", có ý nghĩa

quan trọng giúp tỉnh thu hút đầu tư, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa. Do đó, đồng chí đề nghị các thành viên tiểu ban căn cứ vào bảng phân công chi tiết và thời gian hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể khẩn trương rà soát lại tiến độ, tổ chức triển khai nhiệm vụ bảo đảm thời gian, chất lượng. Trong đó, xây dựng kịch bản chi tiết hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình - Hàn Quốc, kịch bản trao đổi, tương tác và tập hợp câu hỏi, câu trả lời, tài liệu cần thiết cho phần trao đổi, tương tác từ phía

các sở, ngành trong tỉnh, trung ương và phía Hàn Quốc; hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các nội dung ký kết thỏa thuận ghi nhớ hợp tác tại hội nghị. Đối với hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023, dàn dựng các gian hàng, cổng và các hạng mục hội chợ khoa học, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, đồng thời giới thiệu, quảng bá được các sản phẩm đặc trưng của tỉnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế, tạo dấu ấn trong xúc tiến đầu tư thương mại Thái Bình - Hàn Quốc.

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI...

(Tiếp theo trang 1)

tiêu biểu, chủ lực của Thái Bình chất lượng cao, đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường quốc tế. Thái Bình mong muốn các nhà đầu tư Trung Quốc nói chung, doanh

ng nghiệp tỉnh Giang Tô quan tâm đến hợp tác đầu tư tại Thái Bình. Tại hội nghị, các doanh nghiệp của tỉnh đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi, đàm phán tìm kiếm

cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại với gần 100 doanh nghiệp của tỉnh Giang Tô.

Trước đó, đoàn cán bộ và các doanh nghiệp của tỉnh đã tham dự hội chợ quốc tế nhập khẩu Trung Quốc lần thứ sáu và diễn đàn thương mại quốc tế Hồng Kông 2023 diễn ra tại thành phố

Thượng Hải, Trung Quốc. Tại khu trưng bày, quảng bá hàng hóa của Việt Nam, tỉnh Thái Bình có một số gian hàng giới thiệu, quảng bá thông tin thành tựu và tiềm năng kinh tế, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, trưng bày tài liệu, ấn phẩm, sản phẩm xuất khẩu tiêu biểu của

các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành hàng nông sản và thực phẩm chế biến. Trong đó, gian hàng của Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng với nhiều sản phẩm bánh kẹo chất lượng cao, mẫu mã đẹp đã thu hút nhiều đại biểu và khách đến tham quan, trải nghiệm.

CHỢ THẨM

Hàng quán lấn chiếm đường giao thông

Nằm trên địa bàn trung tâm huyện Vũ Thư, chợ Thẩm là chợ dân sinh phục vụ nhu cầu tiêu dùng, trao đổi hàng hóa của hàng nghìn hộ dân thị trấn Vũ Thư và các xã lân cận. Tình trạng hàng quán bày bán tràn lan ở lòng đường và vỉa hè xung quanh khu vực chợ Thẩm gây ách tắc, cản trở giao thông, mất an ninh trật tự địa bàn.



Ở một lối vào chợ Thẩm, người bán hàng ngang nhiên đặt những chiếc ô che nắng giữa lòng đường, gây cản trở giao thông.

Chợ Thẩm có diện tích khoảng 3.000m<sup>2</sup>, xung quanh được bao bọc bởi công trình Trung tâm thương mại Vũ Thư, khu ki-ốt chợ Thẩm, khu quy hoạch nhà ở dân cư của xã Minh Quang, Trường Mầm non Hòa Mỹ (thị trấn Vũ Thư). Bên trong chợ được quy hoạch chia làm 5 dãy hàng quán, kinh doanh thực phẩm tươi sống, dịch vụ ăn uống, vải vóc, tạp hóa và có khu ki-ốt kinh doanh đa dạng các mặt hàng. Cơ sở vật chất hạ tầng chợ hạn chế, diện tích chợ hẹp, trong khi đó, những năm gần đây, nhu cầu kinh doanh, buôn bán tại chợ của người dân tăng cao. Đến nay, chợ Thẩm thu hút khoảng 250 hộ kinh doanh thường xuyên và nhỏ lẻ. Khi trong chợ bị lấp đầy, nhiều hộ tràn ra vỉa hè tại các tuyến đường giao thông quanh chợ để bày bán hàng quán. Đặc biệt, nhiều hộ ngang nhiên bày bán hàng quán dưới lòng đường. Tại một số đoạn đường cạnh chợ, một số chủ sạp bán hoa quả ở cả hai bên tuyến đường lấn chiếm lòng đường, người ra vào chỉ còn khoảng hở nhỏ để lưu thông xe qua. Chợ Thẩm hoạt động chủ yếu vào

các buổi chiều, thường trùng với giờ tan học của học sinh Trường Mầm non Hòa Mỹ và giờ tan ca của công nhân nên mật độ giao thông qua các tuyến đường xung quanh chợ rất cao. Cộng với sự bày bán hàng quán tràn lan của các hộ kinh doanh, vào thời gian cao điểm, khoảng 16 - 18 giờ hàng ngày thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, kẹt xe tại khu vực chợ Thẩm.

Đặc biệt, một cổng chợ Thẩm liền kề với cổng Trường Mầm

non Hòa Mỹ. Mặc dù nhiều đợt giờ tan học của học sinh Trường Mầm non Hòa Mỹ và giờ tan ca của công nhân nên mật độ giao thông qua các tuyến đường xung quanh chợ rất cao. Cộng với sự bày bán hàng quán tràn lan của các hộ kinh doanh, vào thời gian cao điểm, khoảng 16 - 18 giờ hàng ngày thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, kẹt xe tại khu vực chợ Thẩm.

Đặc biệt, một cổng chợ Thẩm liền kề với cổng Trường Mầm non Hòa Mỹ. Mặc dù nhiều đợt giờ tan học của học sinh Trường Mầm non Hòa Mỹ và giờ tan ca của công nhân nên mật độ giao thông qua các tuyến đường xung quanh chợ rất cao. Cộng với sự bày bán hàng quán tràn lan của các hộ kinh doanh, vào thời gian cao điểm, khoảng 16 - 18 giờ hàng ngày thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, kẹt xe tại khu vực chợ Thẩm.

thông và tình trạng chen lấn, xô đẩy nhau vào trường, vào chợ, gây mất an ninh trật tự. Chúng tôi vô cùng vất vả để vào trường đón con em lúc tan học.

Bà Nguyễn Thị Nhung, thị trấn Vũ Thư chia sẻ: Theo quy định, các hộ chỉ được phép bán hàng bên trong chợ, nhưng vì chợ chật hẹp nên các hộ bày bán ra các tuyến đường giao thông xung quanh chợ. Ý thức của nhiều chủ sạp hàng chưa tốt, bày bán hàng quán lấn chiếm

ra quá nhiều, chỉ còn một phần đường rất nhỏ khiến người dân rất khó khăn để lưu thông qua.

Ông Bùi Ngọc Toàn, Chủ tịch UBND thị trấn Vũ Thư cho biết: Quy hoạch của chợ Thẩm bất cập, hạ tầng xuống cấp, diện tích hẹp, hiện trạng đáp ứng được nhu cầu giao thương, trao đổi hàng hóa ngày càng cao của người dân hiện nay. Chợ Thẩm nằm ở khu vực trung tâm, lại họp chợ vào buổi chiều, thu hút rất đông người dân, công nhân, người lao động ở các cụm công nghiệp tham gia. Quạt tải cũng là một nguyên nhân gây ra tình trạng bày bán hàng quán lộn xộn, tràn lan, vi phạm quy định. Chính quyền thị trấn đã nhiều lần tổ chức giải tỏa, nhắc nhở, thu dỡ các hàng quán bán hàng ở vỉa hè, lòng đường khu vực chợ Thẩm nhưng thường chỉ được vài ngày, các hộ lại dần dần tái lấn chiếm. Đặc biệt, nhiều trường hợp nông dân các xã quanh vùng mang nông sản lên bán, thường bày bán sản phẩm tràn lan, bất cứ chỗ nào cũng có thể bày hàng, thậm chí giữa đường. Đợt cuối năm tới đây, lực lượng chức năng thị trấn sẽ phối hợp với Ban Quản lý chợ tiếp tục tổ chức giải tỏa các trường hợp hàng quán bày bán lấn chiếm lề, lòng đường; ký cam kết bảo đảm an ninh trật tự với các hộ kinh doanh thường xuyên và tăng cường đơn đốc, nhắc nhở, xử lý theo quy định của pháp luật với các trường hợp bày bán hàng quán vi phạm. Về lâu dài, hướng tới hướng đến công tác quy hoạch chợ Thẩm ra địa điểm khác và xây dựng cơ sở hạ tầng chợ tốt hơn phục vụ phát triển thương mại, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự địa phương.

HÀ PHƯƠNG

Phát động phong trào học tiếng Anh trong trường THCS

Sáng ngày 7/11, tại Trường THCS Trọng Quan (Đông Hưng), Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ phát động phong trào học tiếng Anh, phát triển môi trường THCS hiện đại và những hoạt động thực tế trong các trường THCS trên địa bàn tỉnh.

Trong các ngoại ngữ, tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của gần 80 quốc gia, vùng lãnh thổ. Việc học ngoại ngữ, trước hết là tiếng Anh trở thành yêu cầu cấp thiết trong xu thế mở cửa phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập toàn cầu hiện nay. Lễ phát động phong trào học tiếng Anh trong trường THCS nhằm nhân rộng các mô hình tự học, tự nâng cao trình độ và sử dụng ngoại ngữ, từ đó khơi dậy hứng thú và thái độ học tập nghiêm túc đối với cán bộ, giáo viên, học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chung của địa phương. Bên cạnh việc dạy và học ngoại ngữ theo chương trình GDPT 2018, các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai nhiều hoạt động giáo dục hỗ trợ việc dạy học ngoại ngữ như thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm tiếng Anh, tổ chức ngày hội nói tiếng Anh...

Nhân dịp này, Trường THCS Trọng Quan tổ chức nhiều hoạt động thực hành tiếng Anh như hát múa bài hát tiếng Anh, giao lưu với các giáo viên của trung tâm tiếng Anh, gian hàng nông sản địa phương được chủ tịch bằng tiếng Anh..., qua đó nhằm rèn luyện kỹ năng nghe, nói tiếng Anh cho học sinh.

DẶNG ANH

Tập huấn chương trình "Tôi yêu Việt Nam" cấp học mầm non

Sáng ngày 7/11, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với HEAD Hưng Thịnh 4 trực thuộc Công ty TNHH Hưng Thịnh Motor tổ chức tập huấn chương trình "Tôi yêu Việt Nam" cấp học mầm non năm học 2023 - 2024.

Tại buổi tập huấn, cán bộ quản lý cấp học mầm non được nghe đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, HEAD Hưng Thịnh 4 cung cấp các thông tin chung về điều kiện bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), kỹ năng lái xe an toàn; hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục ATGT cho trẻ trong trường mầm non và công tác tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ và cộng đồng trong giáo dục ATGT cho trẻ mầm non.

Buổi tập huấn là hoạt động chuyên môn bổ ích, tạo cơ hội cho cán bộ quản lý và giáo viên được trao đổi, chia sẻ việc tổ chức giáo dục ATGT cho trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non, góp phần triển khai thực hiện thành công chương trình "Tôi yêu Việt Nam".

LAN PHƯƠNG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TIẾN HẢI Triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU; tập huấn nghiệp vụ và công tác tài chính

Sáng ngày 7/11, Liên đoàn Lao động huyện Tiến Hải tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời tập huấn nghiệp vụ và công tác tài chính cho hơn 300 đại biểu làm công tác công đoàn ở cơ sở. Các đại biểu được truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 06-NQ/TU; nghiệp vụ và một số kỹ năng cơ bản trong việc tổ chức các phong trào thi đua hoạt động công đoàn ở cơ sở; những điểm mới trong công tác kế toán, tài chính công đoàn trên hệ thống các văn bản đã ban hành; hướng dẫn cách lập biểu mẫu thống kê, quyết toán tài chính công đoàn năm 2023, quy định thu, chi, quản lý tài chính tại công đoàn cơ sở...

MẠNH THĂNG